

# Mê Linh Hà Nội chú trọng phát triển du lịch văn hóa tâm linh kết hợp du lịch sinh thái

02:13 30/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Vừa qua, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mê Linh tổ chức khảo sát các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện và hội nghị nâng cấp chất lượng dịch vụ kết nối điểm du lịch huyện Mê Linh với các doanh nghiệp lữ hành nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.**

Huyện Mê Linh nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, có diện tích 142,46km<sup>2</sup>, là vùng đất cổ có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử gắn với sự hiện diện hệ thống di tích lịch sử Hai Bà Trưng.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 161 di tích, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 25 di tích cấp quốc gia và 53 di tích cấp thành phố. Trong đó có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng như đồi 79 Mùa xuân - nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đình Hạ Lôi, chùa Trung Hậu, đình Bạch Trữ...



*Đền Hai Bà Trưng, di tích quốc gia đặc biệt, điểm đến nổi tiếng của huyện Mê Linh.*

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh chia sẻ, Mê Linh là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp phụ trợ và du lịch dịch vụ... Do đó, phát triển du lịch là yếu tố cấp thiết để huyện Mê Linh có thể thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao hình ảnh đất và người Mê Linh với thương hiệu "mảnh đất ngàn hoa".

Ngoài di tích lịch sử, Mê Linh còn có nét văn hóa làng nghề đẹp, bao gồm nhiều làng nghề truyền thống như làng trồng rau tập trung tại xã Tráng Việt và làng làm mỳ bún, kẹo lạc xã Tiến Thịnh. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch địa phương. Huyện Mê Linh cũng được biết đến là "thủ phủ hoa" của Thủ đô, với hàng trăm ha trồng hoa và nhiều làng nghề nổi tiếng trong việc trồng hoa và cây cảnh. Điều này cũng sẽ tạo cơ hội để phát triển du lịch nông nghiệp - sinh thái.

SỞ DU LỊCH HÀ NỘI

HUYỆN MÊ LINH

# HỘI NGHỊ

**NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ KẾT NỐI ĐIỂM DU LỊCH HUYỆN MÊ LINH  
VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023**

*Mê Linh, ngày 29 tháng 8 năm 2023*



*Toàn cảnh hội nghị*

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định, Mê Linh đã và đang xác định đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững là “Du lịch văn hóa tâm linh kết hợp với sản phẩm du lịch nông nghiệp trải nghiệm, du lịch sinh thái”.

Có mặt tại buổi khảo sát, các đơn vị lữ hành đều có chung nhận định, Mê Linh có nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú và đặc sắc về văn hóa. Tuy nhiên, các điểm đến còn thiếu sản phẩm trải nghiệm, hệ thống giao thông liên tuyến còn hạn chế, dịch vụ lưu trú và ẩm thực còn hạn chế.

Đại diện của các doanh nghiệp du lịch mong muốn huyện Mê Linh quy hoạch và đầu tư vào hạ tầng du lịch nhiều hơn, cung cấp cơ sở lưu trú đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực để thu hút du khách. Cùng với đó, cung cấp thêm nhiều thông tin hơn và tổ chức nhiều các hoạt động trải nghiệm cho du khách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp du lịch địa phương hợp tác với các đối tác du lịch trong và ngoài nước.



*Khảo sát điểm đến du lịch tại làng nghề trồng hoa ở Mê Linh.*

Tại hội nghị, Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đã cam kết sẽ hỗ trợ huyện Mê Linh trong việc phát triển du lịch, đồng thời khuyến nghị huyện nên xây dựng kế hoạch quảng bá du lịch, đổi mới sản phẩm du lịch, và xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng để phục vụ du khách.

Theo đó, thời gian tới, Sở Du lịch tiếp tục phối hợp với UBND huyện xây dựng sản phẩm du lịch mới để có thể triển khai ngay; kết nối các doanh nghiệp lữ hành để đưa khách đến với Mê Linh nhiều hơn. Đồng thời, mong muốn việc phát triển du lịch sẽ đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/me-linh-ha-noi-chu-trong-phat-trien-du-lich-van-hoa-tam-linh-ket-hop-du-lich-sinh-thai>